
 

รายงานการประชุมคณะท่ีปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหอการการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 10/2567 

ในวันพุธท่ี  27   พฤศจิกายน  2567 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 

........................................................................................................... 

ผู้ร่วมประชุม 
 1.นายสมนึก  ทกัษิณา         ประธานกิตติมศกัด์ิ 
 2.นายประโยชน์  โสรัจจกิจ        ประธานกิตติมศกัด์ิ 
 3นายอาทร  ช่วยณรงค ์        ท่ีปรึกษา 

4.ดร.จิตรกร เผด็จศึก         ประธาน  
5.นายมนสั  ตัน๊งาม        รองประธาน 
6.นายอาทร  ผดุงเจริญ        รองประธาน 
7.นายพงษศ์กัด์ิ เสริมศกัด์ิศศิธร       รองประธาน 
8.ดร.นาฎฤดี  จิตรรังสรรค ์       รองประธาน 
9.นายยทุธนา มาตเจือ        รองประธาน 
10.นางสาวปาลาวดี  เน่ืองจ านงค ์       รองประธาน 
11.นายวิชาญ  สัจจาพิทกัษก์ุล       รองประธาน 
12.นายวสันต ์ ศิรินภารัตน์       รองประธาน 
13.นางสาวอภินนัทภ์รณ์ ใตห้ลา้สถาพร      รองประธาน 
13.นายมงคล  ด ารงคสุ์ทธิพงศ ์       รองเลขาธิการ 
14.นายสมควร  ศรีชยั        ประชาสัมพนัธ์ 
15.นางสรวงสุดา  กอหา        ปฏิคม 
16.นางสุนีย ์ แกว้เมือเพชร       กรรมการ  
18.นายบุญสืบ  ชยัสายณั       กรรมการ 
19.นายทวีทรัพย ์ โชคเกิดสกุล       กรรมการ 
20.นายเดชาธร  เดชาไพศาลกิต       กรรมการ 

  21.นางสาวศรุตยา แกว้เมืองเพชร       กรรมการ YEC 
  22.นางนพวรรณ  วรรณกายนต ์       สมาชิก 
  23.นายอชัชพล  ดุสิตนานนท ์            สมาชิก 
  24.นายคณิต น่ิมเจริญวรรณ       สมาชิก 



ระเบียบวาระท่ี 1. เร่ืองแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- กจิกรรมร่วมกบัภาคอืน่ๆ 

30 พฤศจิกายน 2567 เวลา 9.00 - 16.00 น.  หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมงานนิทรรศการการศึกษาต่อและการ

ท างานในสาธารณรัฐประชาชนจีน คร้ังท่ี 2 ประจ าปี 2024 (HSK Study in China Education Caree Exop)      ณ ห้องประชุม

ใหญ่ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
 

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

28 พฤศจิกายน 2567 เวลา 9.30 น ดร. จิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการคา้ นางสาวปคุณา  บุญก่อเก้ือ รองประธาน

หอการคา้ และ นายปัญญา สุ้นก้ี ปฏิรูปท่ีดินจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ลงนามท าสัญญาเช่าท่ีดิน เพื่อประกอบกิจการสนบัสนุนหรือ

เก่ียวเน่ืองกับการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปยท่ีดินจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

28 พฤศจิกายน 2567 เวลา 13.30 น. นายสมพงษ ์น าศรีเจริญสุข กรรมการ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนยอ์  านวยการ

ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดจงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ 2568 ณ ห้องประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชั้น 4 

ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

29 พฤศจิกายน 2567 เวลา 9.00 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือและการประชุมนิเทศ

โครงการ เปิดตวั แนะน าและประชาสัมพนัธ์โครงการอนุรักษ์และพฒันาย่านชุมชนเก่ามรดกจงัหวดัฉะเชิงเทรา เพื่อรักษา

คุณค่าให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒัธรรมอย่างย ัง่ยืน และขอเชิญเขา้ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร

ราชนครินทร์ // เวลา 10.30 น. ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เร่ือง "นโยบายการอนุรักษ์ย่านชุมชนเก่ามรดกจังหวดั

ฉะเชิงเทรา" และเร่ือง "แนวทางการอนุรักษแ์ละพฒันายา่นชุมชนเก่ามรดกจงัหวดั" ณ หอ้งประชุมศรีสยาม 1 ชั้น 4 อาคารราช

นครินทร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 

3 ธนัวาคม 2567 เวลา 9.30 - 13.00 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการขบัเคล่ือนการ
ส่งเสริมพืชสมุนไพรในจงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 2/2567 ณ หอ้งประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร (นอ้ย อาจารยางกรู) ชั้น 1 
ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

3 ธนัวาคม 2567 เวลา 13.00 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมกลุ่มยอ่ย ทีมงานจดักิจกรรมคอนเสิร์ต 
กบัคุณมอสคุณเกม ณบา้นขจรจิต อ าเภอบา้นโพธ์ิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 



 4 ธนัวาคม 2567 เวลา 10.30 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมสมาชิกชมรมแม่บา้นมหาดไทยจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 3/2567  ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 4 ธนัวาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายสมพงษ ์น าศรีเจริญสุข ร่วมประชุมติดตามผลการด าเนินงานชมรม TO BE 
NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ชุมชน สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกดักระทรวงยติุธรรม จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
ปีงบประมาณ 2568 คร้ังท่ี 1/2568 ณ หอ้งประชุมพุทธโสธร ชั้น 2 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

5 ธนัวาคม 2567 เวลา 7.00 น. คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมเน่ืองในวนัพระบรมราช
สมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วนัชาติ และวนัพ่อแห่งชาติ 5 
ธนัวาคม 2567 ณ วดัโสธรวราราม วรวิหาร (ศาลาอญัเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากน ้าบางปะกง) ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.
ฉะเชิงเทรา // เวลา 8.20 น. ขอเชิญร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไมถ้วายพระราชกุศล (ต่อเน่ืองจากพิธีเจริญพระพุทธมนตแ์ละ
ท าบุญตกับาตรถวายพระราชกุศล) 

5 ธนัวาคม 2567 เวลา 9.00 น. คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เน่ืองในวนัคลา้ยวนัพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร วนัชาติ และวนัพ่อแห่งชาติ 5 ธนัวาคม 2567  ณ ศาลาอญัเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น ้าบางปะกง วดัโสธรรรราม 
วรวิหาร ต าบลหนา้เมือง อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเซิงเทรา 

5 ธนัวาคม 2567 เวลา 14.00 น.  คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต ์แสดงพระ
ธรรมเทศนา และสวดมาติกาบงัสุกุลถวายเป็นพระราชกุศลแต่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเตช
มหาราช บรมนาถบพิตร เน่ืองในโอกาส วนัคลา้ยวนัพระบรมราชสมภพ วนัพ่อแห่งชาติ และวนัชาติไทย 5 ธนัวาคม 2567 
ณ อาคารอเนกประสงคพ์ระธรรมมงัคลาจารย ์วดัโสธรวราราม วรวิหาร ต าบลหนา้เมือง อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา  

6 ธนัวาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะท างานควบคุมตรวจสอบและ
บริหารจดัการสินคา้ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (IG) ไทย จงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 2/2567 ณ หอ้งประชุมนนทบุรี ชั้น 1 
ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา 

 6 ธนัวาคม 2567 เวลา 10.00 น.  นายยทุธนา มาตเจือ  รองประธาน และคณะกรรมการหอการคา้จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา ร่วมตรวจเยีย่มหน่วยงานภาคสนามท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบัการป้องกนัและควบคุมไฟป่า ณ สถานีควบคุมไฟป่า
เขาอ่างฤาใน ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกียบ จงัหวดัฉะเชิงเทรา หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมสนบัสนุนขา้วสาร 
5 กิโล  50 ถุง อาหารกระป๋อง 6 ลงั 



 6 ธนัวาคม 2567 เวลา 13.30 น.ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน ประชุมคณะกรรมการขบัเคล่ือนโครงการเพิ่มทกัษะ
ดา้นอาชีพแก่นกัเรียนท่ีไม่ไดเ้รียนต่อหลงัจบการศึกษาภาคบงัคบั ณ หอ้งประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร (นอ้ย อาจารยาง
กรู) ชั้น 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

7 ธนัวาคม 2567 เวลา 17.00 - 23.00 น. นายยทุธนา มาตเจือ รองประธาน และคณะกรรมการ ร่วมงาน Thai 
Arrow Products Co., Ltd. Chachoengsao Thank You Party '2024 ณ ลานหนา้โรงงาน VTA 

9 ธนัวาคม 2567 เวลา 9.00 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการผลกัดนัการด าเนินงาน
ตามแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ จงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 4/2567 
ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัจงัหวดัฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

11 ธนัวาคม 2567 เวลา 13.30 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ประจ า
เขต 2 คร้ังท่ี 7/2567 ณ หอ้งประชุมชั้น 2 ส านกังานเขต 2 จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

11 ธนัวาคม 2567 เวลา 13:30 - 16:00 น. นางสุนีย ์แกว้เมืองเพชร กรรมการ ร่วมประชุมคณะท างานขบัเคล่ือน
สมุนไพรดา้นเช่ือมโยงผูป้ระกอบการและการตลาด คร้ังท่ี 1/2567 ณ ห้องประชุมนนทรีชั้น 1 ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดั
ฉะเชิงเทรา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

11 ธนัวาคม 2567  เวลา 13.00 - 15.00 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมก าหนดจดัประชุมคณะกรรมการ
หอการคา้ไทย คร้ังท่ี 9/2567  ณ หอ้งประชุมสภามหาวิทยาลยัฯ ชั้น 15 อาคาร 24 มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  

12 ธนัวาคม 2567 เวลา 8:30 -12:30 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ  ร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ
ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ ซ่ึงตอ้งจดัท า
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขในการจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม ผา่นระบบ facebook live ผส. 

12 ธนัวาคม 2567 เวลา 9.45 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมขบัเคล่ือนธุรกิจการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (Health 
& Wellness Tourism) และการท่องเท่ียวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) และขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีงาน 
"Thailand Friendly Design Expo 2024" ณ ฮอลล ์101 ไบเทค-บางนา กรุงเทพมหานคร 

12 ธนัวาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ  ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
พฒันาเอสเอม็อีตามแนวประชารัฐประจ าจงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 1/2568 ณ ห้องประชุมส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา 



12 ธนัวาคม 2567 เวลา 13.30 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจงัหวดั
แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 1 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) คร้ังท่ี 1/2568 ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น 3 
ศาลากลางจงัหวดัชลบุรี 

 13 ธนัวาคม 2567 เวลา 13.30 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะท างานพิจารณาและตรวจสอบ
การจดักิจกรรม และการขอใชพ้ื้นท่ีจดังานแสดงสินคา้ของตีจงัหวดัฉะเชิงเทรา บริเวณสนามยงิปืน กองพนัทหารช่างท่ี 2 
รักษาพระองค ์กองพลทหารราบท่ี 2 รักษาพระองค ์คร้ังท่ี 2/2567 ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชั้น 3 ศาลากลางจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา 

 13 ธนัวาคม พ.ศ.2567 เวลา 13.00 - 16.00 น. นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมการประชุม (ร่าง) การจดัท า
แผน Soft Power ดา้นการท่องเท่ียว เพื่อจุดพลงัการท่องเท่ียวไทยผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์โปรแกรม Zoom Meeting ID: 292 
189 6463 Passcode: 5Vbb4P 

13 ธนัวาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายวสันต ์ ศิรินภารัตน์ รองประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและ
พฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารนอ้ยอาจารยางกรู ชั้น 1 ศาลากลาง
จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

16 ธนัวาคม 257 เวลา 9.30 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการศูนย์
อ  านวยการความปลอดภยัทางถนนจงัหวดัฉะเชิงเทราและภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้งคร้ังท่ี 2/2567 ณ ห้องประชุมมรุพงษ์
ศิริพฒัน์ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

18 ธนัวาคม 2567 เวลา 13.30 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ณ ห้องเจา้เสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 

 18 ธนัวาคม 2567 เวลา 14.00 น. นายทนงศกัด์ิ  ทรัพยเ์ฟ่ืองฟู กรรมการร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจดังาน
ฉลองวนัเด็กแห่งชาติจงัหวดัฉะเชิงเทรา ประจ าปี 2568 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 19 ธนัวาคม 2567 เวลา 8.30-12.00 น.ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมช้ีแจงและประชาสัมพนัธ์
โครงการ คร้ังท่ี 2 (จงัหวดัฉะเชิงเทรา) งานออกแบบรายละเอียดโครงการพฒันาพื้นท่ีกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 1 ณ หอ้ง
ประชุมส านกังานเทศบาลต าบลบางคลา้ อ.บางคลา้ จ.ฉะเชิงเทรา 



19 ธนัวาคม 2567 เวลา 13.00-16.30 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมช้ีแจงและประชาสัมพนัธ์
โครงการ คร้ังท่ี 2 (จงัหวดัฉะเชิงเทรา) งานออกแบบรายละเอียดโครงการพฒันาพื้นท่ีกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 1 ณ 
อาคารอเนกประสงคเ์ทศบาลต าบลพนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 

 20 ธนัวาคม 2567 เวลา 8.00-16.00 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและร่วมการอบรม
โครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบติัตามกฏหมายจา้งงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ณ หอ้งปากน ้าโจโ้ล ้โรงแรมทีวินเทจ อ.บางคลา้ จ.ฉะเชิงเทรา 

 20 ธนัวาคม 2567 เวลา 13.30 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจงัหวดัแบบ
บูรณาการ (ก.บ.จ.) จงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 6/2567 ณ ห้องประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 25 ธนัวาคม 2567 เวลา 9.00-12.00 น. นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นใน
การประชุมโครงการจดัท าแผน Soft Power ดา้นการท่องเท่ียวเพื่อจุดพลงัการท่องเท่ียวไทย ภายใตโ้ครงการจดัท าแผน
ขบัเคล่ือน Soft Power ในมิติดา้นท่องเท่ียว ผา่น VDO Conference ระบบ Zoom 

26 ธนัวาคม 2567  เวลา 09.30 น. นายยทุธนา มาตเจือ รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรมการจดัหวดั และหวัหนา้
ส่วนราชการประจ าจงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 11/2567 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ท่ี 26 ธนัวาคม 2567 เวลา 14.00-16.00 น. นายทนงศกัด์ิ  ทรัพยเ์ฟ่ืองฟู กรรมการ ร่วมประชุมคณะกรรมการและท่ี
ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 10/2567 ณ ห้องประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชั้น 4 
ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

26 ธนัวาคม 2567 เวลา 16.00 น. คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต ์เจริญ
จิตตภาวนา เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชยัมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั และพระบรมวงศานุวงศท์ุกพระองค ์
เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 82 กรกฎาคม 2567 ณ อาคารอเนกประสงคพ์ระธรรมมงัคลาจารย ์
วดัโสธรวราคาม วรวิหาร ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

31 ธนัวาคม 2567 เวลา 21.30 น. คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมสวดมนตข์า้มปี เสริม
สิริมงคลทัว่ไทย ส่งทา้ยปีเก่า ตอ้นรับปีใหม่ 2567 จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ วดัโสธรวราราม วรวิหาร ต าบลหนา้เมือง อ าเภอ
เมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 



- กจิกรรมอืน่ๆ  

30 พฤศจิกายน 2567 เวลา 14:00 น.หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมอวยพรวนัคลา้ยวนัเกิด นายกิตติ เป้าเป่ียมทรัพย์

นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณบา้นเป้าเป่ียมทรัพย ์256-258 ซอยบา้นเป้าเป่ียมทรัพย ์ถนนฉะเชิงเทรา-บางน ้ า

เปร้ียว ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา   

30 พฤศจิกายน 2567 เวลา 15.00 -18.00 น.  นายยุทธนา มาตเจือ ประธานโครงการและทีมงาน ร่วมออกบูธประชา

สัมพนัธ์โครงการ Zero CO2 งาน คืนสู่เหยา้ชาวเบญจมฯ 132 ปี "เกลียวสัมพนัธ์น้องพี่ สามคัคีรวมพลงั" ณ สนามฟุตบอล

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ 

30 พฤศจิกายน 2567 เวลา 18.00 น. หอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมงาน คืนสู่เหยา้ชาวเบญจมฯ 132 ปี "เกลียว

สัมพนัธ์นอ้งพี่ สามคัคีรวมพลงั" ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2. เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 9/2567 
 
 
 
 

มติท่ีประชุม รับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี 3. เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุม 
 3.1  การจัดงานแสดงสินค้าของดีเมืองแปดร้ิว และภูมิภาค 

ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน กล่าววา่การจดังานแสดงสินคา้ของดีเมืองแปดร้ิว และภูมิภาค เพื่อพฒันาศกัยภาพ  
การค้า การลงทุน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสินค้าแปรรูป และสินค้าการเกษตร เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก  เพื่อ
ประชาสัมพนัธ์สถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดั เศรษฐกิจอยู่ในสภาวะก าลงัฟ้ืนตวั แต่การฟ้ืนตวัเป็นไปอย่างช้าๆ หน่ึงใน
แนวทางกระตุน้การฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจ คือ ภาคการท่องเท่ียว และการกระตุน้การใชจ่้ายเพื่อการท่องเท่ียวภายในประเทศ 
นอกจากจะแสดงศกัยภาพในการช่วยเหลือประชาชนให้ได้ซ้ือสินคา้และบริการท่ีไม่เกินก าลงัซ้ือ ยงักระตุน้เศรษฐกิจ
ทอ้งถ่ิน งานในคร้ังน้ีน่าจะมีการจดัในปีหนา้ จะมีการด าเนินการขอใชพ้ื้นท่ีตรงสนามยิงปืน ในอนาคตทางทหารจะมีการ
คืนพื้นท่ีให้กบัทางกรมธนารักษ ์พื้นท่ีน้ีจะไดเ้ป็นพื้นท่ีจดังานของภายในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ขณะน้ีอยู่ในขั้นตอนของการ
ขอพื้นท่ีซ่ึงขณะน้ีอยูใ่นช่วงเปล่ียนผา่นผูว้า่ราชการจงัหวดั และพาณิชยจ์งัหวดั คาดวา่จะขอใชพ้ื้นท่ีไดภ้ายในปี 2568 และ
จะมีการผลกัดนัใหเ้กิดการจดังานจ าหน่ายสินคา้ขึ้นทุกปี 



มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

 3.2  การจัดกจิกรรมวิ่งเพือ่ส่ิงแวดล้อม “Zero Co2 Chachoengsao Run 2024” คร้ังท่ี 3 
 นายยทุธนา มาตเจือ รองประธาน กล่าวว่า การจดักิจกรรมว่ิงเพื่อส่ิงแวดลอ้ม “Zero Co2 Chachoengsao Run 2024” 
คร้ังท่ี 3 จดัขึ้นระหวา่งวนัท่ี 21-22 ธนัวาคม 2567 ณ สนามยิง่ปืน ช พนั 2 ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 
1.เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ ์ส่ิงแวดลอ้มดว้ยการออกก าลงักาย 
2.เพื่อส่งเสริมดา้นการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์แนะน าโปรโมทแหล่งท่องเท่ียว จงัหวดัฉะเชิงเทราใหเ้ป็นท่ีรู้จกัผา่นกิจกรรม 
“Zero Co2 Run Chachoengsao 2024” คร้ังท่ี 3 
3.เพื่อแสดงออกถึงความร่วมมือกบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจน ประชาชนในจงัหวดัใหม้ามีส่วนร่วมกบ ัการ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มร่วมกนั 
4.เพื่อกระตุน ้เศรษฐกิจของจง ัหวด ัฉะเชิงเทรา ทั้งแหล่งท่องเท่ียว ท่ีพกัร้านอาหาร สถานบริการต่างๆ 
5.เพื่อยกระดบั มาตรฐานในการจด ักิจกรรมว่ิงเพื่อส่ิงแวดลอ้มใหเ้ป็นปฏิทิน งานประจ าปี ของจงัหวดัฉะเชิงเทราในการ
จดั กิจกรรมคร้ังน้ี หอการคา้จงัหวดั ฉะเชิงเทรา ไดร่้วมกบั หน่วยงาน องคก์รต่างๆ ผูป้ระกอบการ หา้งร้านต่างๆ ไดใ้ห้
การสนบัสนุนการจดักิจกรรม เป็นอยา่งดียิง่ โดยในการจดักิจกรรมคร้ังน้ีมีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 2,000 คน โดยประมาณ      
โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ประกอบดว้ย ระยะ 21 กิโลเมตร - 10 กิโลเมตร และ 5 กิโลเมตร ปีน้ีผลตอบรับดีมากทั้ง นกัว่ิงและ
ผูใ้หก้ารสนบัสนุนการจดังาน ขอขอบคุณผูใ้หก้ารสนบัสนุน และทีมงานทุกคน 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

3.3 การจัดงาน “บ้านขจรจิต Music Craft Camp” ส่งเสริมวิสาหกจิชุมชน 
นายยุทธนา มาตเจือ รองประธาน กล่าวว่า  หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดักิจกรรม"บ้านขจรจิต Music Craft 

Camp"เม่ือ วนัเสาร์ท่ี 14 ธนัวาคม 2567 เวลา 19.00 น -24.00 น. ณ บา้นขอรจิต ต.คลองบา้นโพธ์ิ อ.บา้นโพธ์ิ จะเชิงเทรา  

เป็นกิจกรรมคอนเสิร์ตริมแม่น ้าท่ีจดัเป็นคร้ังแรกในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ขายโต๊ะได ้95 โต๊ะ และผูป้ระกอบการท่ีมาจ าหน่าย

สินคา้ ประมาณ 40 ร้านคา้  ผูร่้วมงานและผูป้ระกอบการ ประมาณ 800 กว่าคน มีการกระตุน้เศรษฐกิจ ซ้ือขายสินคา้ 

ร้านคา้ขายดีทุกร้าน เราไม่ไดเ้ก็บค่าบูธ ให้ขายฟรี เพื่อช่วยเหลือผูป้ระกอบการร้านคา้  ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีสามารถ ส่งเสริม

การท่องเท่ียวของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดเ้ป็นอย่างดี และยงัไดมี้การ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ท่ีมาร่วมออกร้านจ าหน่าย

ภายในงาน ทั้งยงัสามารถประชาสัมพนัธ์สถานท่ี บา้นขจรจิต ซ่ึงเป็นสถานท่ีสามารถพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่

ของอ าเภอบา้นโทธ์ิ ผูร่้วมงานจะไดส้ัมผสักบับรรยากาศสบายๆ นัง่ชิว นอนกางเตน้ท ์ริมแม่น ้าบางปะกง ฟังเพลงเพราะๆ 

ยคุ 90 จากศิลปินโปรด น าโดย 3 ศิลปิน ประกอบดว้ย คุณมอส ปฏิภาณ ปฐวีกานต ์ คุณพลพล พลกองเส็ง คุณตอง ภคัรมยั 

ท่ีมาแสดงสดบนเวทีมาตรฐาน โดย การนั่งชมในบรรยากาศ Cran Camp มีอาหารหลากหลายไวใ้ห้ท่านเลือกซ้ือ ให้



รับประทาน มีไวร์ชุมชนไวใ้ห้บริการ เป็นการสนบัสนุนผลิตภณัฑชุ์มชนทอ้งถ่ิน ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา รายไดห้ลงัหัก

ค่าใชจ่้ายมอบใหแ้ก่โรงพยาบาลพุทธโสธร จ านวน 30,000 บาท และ โรงพยาบาลบา้นโพธ์ิ จ านวน 20,000 บาท  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

3.3 การด าเนินโครงการศูนย์จ าหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา พืน้ท่ี ส.ป.ก.จ.ฉช. 
ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน กล่าวว่าการด าเนินโครงการศูนยจ์ าหน่ายสินคา้เกษตรปลอดภยัจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

พื้นท่ี ส.ป.ก.จ.ฉช. ส่ิงท่ีจะท า ท าเพื่อพ่อคา้แม่คา้ จะได้มีอาชีพ จะได้มีรายได้ ได้ประโยชน์กับส่วนรวม   จดัท าศูนย์

จ าหน่ายสินคา้เกษตรปลอดภยัจงัหวดั โครงการน้ีจะเรียกว่า “ซุปเปอร์มาเก็ตเกษตรกร เป็นสินคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา” เรา

ตอ้งการน าสินคา้มาโชวแ์ละจ าหน่ายสินคา้เกษตรปลอดภยั ซ่ึงจะตอบโจทยใ์นส่วนของ สินคา้เกษตรปลอดภยัของชุมชน

ท่ีทางหอการคา้ไปส่งเสริมไว้  ตลาดจะเปิด 24 ชั่วโมง จ าหน่ายของสดและสินคา้เกษตรปลอดภยัสูง จ านวนร้านค้า

ประมาณ 50 ร้านคา้ หมุนเวียนเวียนกนั เชา้-เยน็ มีพื้นท่ีในการจดักิจกรรมประจ าเดือน เช่น มินิคอนเสิร์ต ทางหอการคา้จะ

ร่วมส่งเสริมการตลาด เพื่อ เพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินคา้ใหดี้ขึ้น 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

3.4 การร่วมจัดงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจ าปีจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2567 
ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน กล่าวว่าหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมออกบูธงานนมสัการหลวงพ่อโสธรและงาน

ประจ าปีจงัหวดัฉะเชิงเทรา ปี 2567 ระหวา่งวนัท่ี 12-24 พฤศจิกายน 2657 จ านวน 13 วนั  ปีน้ีไดพ้ื้นท่ี  134 เมตร รายรับ 390,000   บาท 
ค่าใชจ่้าย 144,418  บาท คงเหลือ 245,582 บาท ปีน้ีค่าใชจ่้ายมากกว่าทุกปี เพราะตอ้งสียค่าเช่าพื้นท่ี ให้ทางธนารักษป์ระมาณ 17,000 
บาท และเสียค่ากะแสไฟ ยูนิคละ 15 บาท  เสียค่าจา้งเดินระบบไฟฟ้า แสงสว่างภายในบูธ   ซ่ึงปีน้ี จ านวนวนัจดังานมากขึ้น 3 วนั 
หอการคา้เก็บค่าพื้นท่ีเท่าเดิม และเสียค่าการจดัท าอาหาร 2,000 กล่อง ประมาณ 40,000 กวา่บาท เราซ้ืออุปกรณ์ ซ้ือเคร่ืองปรุง ซ้ือขา้ว 
ซ้ือไก่ จากสมาชิกหอการคา้ แลว้ให้ทางวิทยาลยัสารพดัช่าง และวิทยาลยัอาชีวะศึกษา เป็นคนท าอาหารให้ ปีท่ีผ่านมา เราขอ
สนับสนุน หมู ไก่ ขา้ว จากสมาชิก เลยไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนน้ี ปีน้ีเห็นว่าเศรษฐกิจไม่ดี เลยไม่อยากรบกวนสมาชิก  การด าเนิน การ
ออกบูธงานนมสัการหลวงพ่อโสธรและงานประจ าปีจงัหวดัฉะเชิงเทรา ปี 2567 เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย ตอ้งขอขอบคุณ นายพงษ์
ศกัด์ิ เสริมศกัด์ิ ศศิธร รองประธานหอการคา้ เป็นประธานการด าเนินงาน และขอบคุณสมาชิกหอการคา้ ท่ีมาร่วมออกบูธ ในงาน
นมสัการหลวงพ่อโสธรและงานประจ าปีจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

3.5 การส ารวจความต้องการเพือ่จัดท าผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา เพือ่ส่งเสริมการพฒันาจังหวัด 



ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน กล่าววา่หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ส ารวจความตอ้งการเพื่อจดัท าผงัเมืองจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา เพื่อส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัไดน้ าขอ้เสนอการปรับเปล่ียนผงัการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ผงัอ าเภอเมือง  การเปล่ียนสี

ของพื้นท่ี ไปแลว้ เม่ือการประชุมคร้ังท่ีแลว้  การปรับเปล่ียนผงัการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน เป็นไปไดย้ากแต่จะมีการ

ปรับเปล่ียน ขอ้จ ากดัต่างๆ ใหส้ามารถก่อสร้างไดโ้ดยค านึงถึงการไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้มเป็นส่ิงส าคญั   

มติท่ีประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 4. เร่ืองเพือ่พจิารณา 
4.1 การท าสัญญาเช่าที่ดินและหลกัประกนัสัญญาเช่าที่ดิน ส.ป.ก.จ.ฉช. 
ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน กล่าวว่าการท าสัญญาเช่าท่ีดินและหลกัประกนัสัญญาเช่าท่ีดิน ส.ป.ก.จ.ฉช. เพื่อ

จัดท าศูนย์จ าหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวดัฉะเชิงเทรา  โครงการน้ี “ซุปเปอร์มาเก็ตเกษตรกร สินค้าจังหวดั

ฉะเชิงเทรา”วนัพรุ่งน้ีเวลา 09.00 น.จะมีการนดัท าสัญญาเช่าท่ีดิน  ค่าเช่าเป็นจ่ายเป็นรายปี ปีละ 107,670.00 บาท เดือนละ 

8,973.00 บาท  และมีหลกัประกนัสัญญาเช่า จ านวน 215,340 บาท ครบสัญญาเช่าได้เงินคืน  เพื่อขอเช่าใช้พื้นท่ี พื้นท่ี

ประมาณ 3 งานกวา่ๆ พื้นท่ีส่วนน้ีจะตอ้งเช่า แต่การเช่าจะเป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อประเมิณวา่ผลตอบรับประสบความส าเร็จ

มากน้อยแค่ไหน หลงัจาก 3 ปี จะไดใ้ช้พื้นท่ี 25 ปี ในการใช้พื้นท่ี จึงอยากขอมติท่ีประชุม เบิกเงิน ค่าเช่าพื้นท่ี และค่า

หลกัประกนัสัญญาเช่า เป็นจ านวนเงิน ทั้งหมด  323,010 บาท 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

4.2 ก าหนดวัน เวลา สถานท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร คร้ังต่อไป 
ดร.จิตกร  เผด็จศึก ประธาน กล่าววา่ สถานท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร คร้ังต่อไป เราจะประชุมสัญจร หรือจะ 

ประชุมท่ีส านกังานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จะแจง้ใหท้ราบอีกคร้ัง 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

4.3 การท าบันทึกข้อตกลงโครงการสนับสนุนสินค้าไทยไปเกาหลีและอาเซียน 
 ดร.จิตกร  เผด็จศึก ประธาน กล่าววา่      หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมมือกบัสมาคมส่งเสริมมิตรภาพ เศรษฐกิจ 

และวฒันธรรม ไทย-จีน    จดักิจกรรมเจรจาจบัคู่ธุรกิจ Business  Matching สินคา้โครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ 

(OTOP) สินคา้แปรรูปของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)  และสินคา้ฮาลาล ประจ าจงัหวดัฉะเชิงเทรา  และ

บริเวณพื้นท่ีจังหวดัใกล้เคียง เพื่อส่งเสริมการพฒันาด้านการตลาด ด้านการส่งออกให้กับผูป้ระกอบการในจังหวดั

ฉะเชิงเทรา และยกระดบัพฒันาผลิตภณัฑ ์เพื่อเป็นสินคา้ส่งออก ไปยงัต่างประเทศ และน ารายไดก้ลบัเขา้สู่ประเทศไทย 



และมีผูป้ระกอบ การร่วมกิจกรรมเจรจาจบัคู่ธุรกิจ Business  Matching  ในวนัองัคารท่ี 19 พฤศจิกายน 2567 เวลา  

13.00 -15.00 น.  ณ หอ้งประชุม ส านกังานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

   มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5. เร่ืองข้อเสนอเข้าสู่ กกร.เพือ่น าเสนอสู่ กรอ.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 21 พฤศจิกายน 2567 เวลา 9.00-12.00 น. ไดมี้การประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 

สถาบนั (กกร.) จงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 5/2567 ณ หอ้งประชุมอาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.

ฉะเชิงเทรา  ในท่ีประชุมหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรามีเร่ืองเสนอเขา้สู่ กรอ.จงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังต่อไป 

5.1 การส่งเสริมการเลีย้งปลาน ้าจืด 

นายอาทร ผดุงเจริญ  รองประธาน กล่าวว่า  เน่ืองจากพื้นท่ีในจงัหวดัฉะเชิงเทราเป็นแหล่งผูป้ระกอบการเล้ียงสัตว์น ้ าจืด
เล้ียงปลาน ้ าจืดจ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนใหญ่จะใชบ้ริโภคภายในท าให้ปริมาณส่วนเกินมีราคาท่ีตกต ่าส่งผลกระทบต่อ
ความเป็นอยู่ของเกษตรกรผูเ้ล้ียงปลาหนทางท่ีสามารถจะท าให้เกษตรกรผูเ้ล้ียงปลาน ้ าจืดมีความเป็นอยู่ดีขึ้นตอ้งสนบัสนุนให้มี
การส่งออกไปยงัต่างประเทศซ่ึงก็มีบริษทัและผูผ้ลิตส่งออกอยูใ่นพื้นท่ีจงัหวดัฉะเชิงเทราของเราท่ีพร้อมจะสนบัสนุนเกษตรกรใน
ลกัษณะการประกนัราคา 
ข้อเท็จจริง / ปัญหาอุปสรรค 

ปัจจุบนัน้ีเกษตรกรผูเ้ล้ียงปลาน ้ าจืดยงัไม่สามารถส่งเขา้สู่ตลาดต่างประเทศไดอ้ย่างเต็มท่ี เพราะไม่มีบริษทัท่ีเขา้มาร่วม
ส่งเสริมประกอบกบับริษทัท่ีมีการส่งเสริมเขา้สู่ตลาดต่างประเทศก็ประสบปัญหาเก่ียวกบัขอ้จ ากดัและขอ้ขดัแยง้กบัหน่วยงานภาค
ต่างๆโดยเฉพาะกรมประมงจึงอยากใหมี้การบูรณาการในพื้นท่ีเพื่อหาขอ้สรุปท่ีสามารถท าใหเ้กษตรกรด าเนินการส่งผลิตภณัฑข์อง
ตวัเองเขา้สู่ตลาดต่างประเทศได ้
เป้าหมาย 

ตอ้งการใหเ้กษตรกรผูเ้ล้ียงปลาน ้าจืดสามารถส่งออกไดเ้พิ่มมากขึ้นมากกวา่ 50% ของผลผลิตซ่ึงทางผูส่้งออกและตลาดก็มี
ความพร้อมแต่ตอ้งบูรณาการร่วมกนัระหวา่งหน่วยงานของรัฐและเกษตรกรผูเ้ล้ียงใหอ้ยูใ่นระบบและระเบียบท่ีมาตรฐาน 
ข้อเสนอ / วิธีการด าเนินการ 

จดัให้หน่วยงานของรัฐบูรณาการเพื่อให้เกิดความร่วมมือกนัระหว่างภาคส่วนทั้งเกษตรกรผูส่้งออกพ่อคา้คนกลางและ
หน่วยราชการท่ีเก่ียวขอ้งโดยมีการประชุมเพื่อรับทราบปัญหาของแต่ละหน่วยงานและวางแนวทางปฏิบติัเพื่อน าไปสู่การบูรณาการ
ร่วมกนั 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับจากการด าเนินการตามแนวทางข้างต้น 



ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บเกษตรกรสามารถจะเพิ่มผลผลิตในสัดส่วนของตวัเองไดม้ากขึ้น พร้อมทั้งบริษทัผูส่้งออกสามารถจะ
ประกนัราคาใหก้บัเกษตรกรอยูใ่นจุดท่ีเกษตรกรพอใจ และเป็นไปไดม้ากกวา่ปัจจุบนัอยา่งมาก 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง / รับผิดชอบ   ผูป้ระกอบการส่งออก กลุ่มเกษตรกรสภาเกษตรกร หอการคา้สภาอุตสาหกรรมและส่วน
ราชการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

5.2  โครงการท า MOU เมืองพีเ่มืองน้องกบัเมืองฉางโจว 
นางสาวนาฏดี  จิตรังสรรค ์  รองประธาน กล่าววา่ การเป็น  Sister City หรือ เมืองพี่เมืองนอ้ง  คือความสัมพนัธ์ท่ีสร้างขึ้น

ระหว่างเมืองสองเมืองจากประเทศต่าง ๆ  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและมิตรภาพในหลากหลายดา้น เช่น 
วฒันธรรม การศึกษา เศรษฐกิจ เทคโนโลยี หรือการจดัการเมืองทั้งน้ีเมืองฉางโจว ประเทศจีน ไดมี้ความประสงค์ หาจงัหวดั
เทียบเคียงในประเทศไทย เพื่อด าเนินการท าความร่วมมือแบบ Sister City หรือ เมืองพี่เมืองนอ้ง ในปีพ.ศ. 2568  และไดป้ระสาน
กบั  Dr. Li  Renliang ผูแ้ทนเมืองฉางโจว ท่ีพ  านกัในประเทศไทยและเป็นอาจารยอ์ยูท่ี่ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) 
โดยไดมี้การประชุมเพื่อปรึกษาหารือในเบ้ืองตน้เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายนท่ีผา่นมา โดยมีผูแ้ทนหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ผูแ้ทน 
อบจ. และผูแ้ทนมหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ เขา้ร่วมการประชุม 
ข้อเท็จจริง / ปัญหาอุปสรรค 
 เมืองฉางโจวและจงัหวดัฉะเชิงเทราต่างเป็นพื้นท่ีส าคญัท่ีมีศกัยภาพในการเป็นเมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ดว้ย
ความคลา้ยคลึงในดา้นภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ วฒันธรรม และการศึกษา ฉางโจวเป็นเมืองอุตสาหกรรมท่ีโดดเด่นในจีน ขณะท่ี
ฉะเชิงเทราเป็นศูนย์กลางเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) ทั้งสองเมืองมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์และ
ความส าคญัในฐานะศูนยก์ลางเศรษฐกิจ การแลกเปล่ียนองค์ความรู้และวฒันธรรม เช่น นิทรรศการและเทศกาลร่วมกัน 
รวมถึงความร่วมมือดา้นการศึกษาและนวตักรรม จะช่วยเสริมสร้างความเขา้ใจและพฒันาท่ีย ัง่ยืนระหว่างกนั แมจ้ะมีความทา้
ทายดา้นวฒันธรรมและการบริหารจดัการ แต่ดว้ยการวางแผนท่ีดี ความร่วมมือน้ีสามารถน าไปสู่ประโยชน์ระยะยาวทั้งในแง่
เศรษฐกิจ วฒันธรรม และความสัมพนัธ์ระดบันานาชาติ 
เป้าหมาย  

การจดัท า MOU ระหว่างเมืองฉางโจว กบัจงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเสริมสร้างความร่วมมือและ
มิตรภาพในหลากหลายดา้น เช่น วฒันธรรม การศึกษา เศรษฐกิจ เทคโนโลย ีหรือการจดัการเมือง 
ข้อเสนอ / วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการร่างและจดัท า MOU ระหว่างเมืองฉางโจว กบัจงัหวดัฉะเชิงเทรา โดย ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา  
โดยมีความร่วมมือในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. ความร่วมมือระหว่างประเทศ: เมืองท่ีเป็น Sister City จะมีการแลกเปล่ียนวฒันธรรม ความรู้ และทรัพยากรเพื่อ
ประโยชน์ร่วมกนั 



2. การพฒันาเศรษฐกิจ: ส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกัน เช่น การร่วมมือด้านธุรกิจหรือการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 

3. การแลกเปล่ียนวฒันธรรม: เช่น การจดักิจกรรมทางวฒันธรรม การแสดง หรือการแลกเปล่ียนนกัเรียน 
4. การจดัการทรัพยากรและเทคโนโลยี:  เช่น การร่วมมือด้านส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยีการบริหารเมือง หรือการ

แกปั้ญหาทอ้งถ่ิน 
5. การเรียนรู้และแลกเปล่ียนดา้นการศึกษา: เช่น โครงการแลกเปล่ียนคณาจารยแ์ละนกัเรียน หรือการวิจยัร่วมกนั 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับจากการด าเนินการตามแนวทางข้างต้น 
การเป็น Sister City มีเป้าหมายเพื่อสร้างความร่วมมือท่ีหลากหลายระหวา่งเมือง โดยช่วยพฒันาเศรษฐกิจผา่นการ

ส่งเสริมการลงทุน การขยายตลาด และการท่องเท่ียว เพิ่มความเขา้ใจและมิตรภาพระหว่างวฒันธรรม พร้อมทั้งเปิดโอกาส
ดา้นการศึกษา เช่น การแลกเปล่ียนนกัเรียนและครู รวมถึงการพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรม เช่น การบริหารทรัพยากร
และพลงังานสะอาด นอกจากน้ียงัส่งเสริมการจดัการเมืองท่ีมีประสิทธิภาพ การแกปั้ญหาร่วมกนั และการสร้างเครือข่าย
ในระดบัโลก ซ่ึงทั้งหมดน้ีช่วยสนบัสนุนการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื และสร้างความแขง็แกร่งใหก้บัชุมชนในระยะยาว 
หน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง / รับผิดชอบ  หอการคา้จงัหวดัฉะชิงเทรา  และมหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ 
 

5. 3   การตั้งงบประมาณช่วยเหลอืวิสาหกจิชุมชนในการจัดท ามาตรฐานสินค้า เช่น ฮาลาล 
ดร.จิตรกร  เผด็จศึก ประธาน กล่าวา่ วิสาหกิจชุมชน (community enterprise) หมายถึง กิจการของชุมชนเก่ียวกบัการ

ผลิตสินคา้ การให้บริการหรือการอ่ืน ๆ ท่ีด าเนินการโดยคณะบุคคลท่ีมีความผกูพนั มีวิถีชีวิตร่วมกนัและรวมตวักนัประกอบ
กิจการดงักล่าว ไม่วา่จะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใด หรือไม่เป็นนิติบุคคล เพื่อสร้างรายไดแ้ละเพื่อการพึ่งพาตนเองของ
ครอบครัว ชุมชนและระหวา่งชุมชน 
ข้อเท็จจริง / ปัญหาอุปสรรค 

ในปัจจุบนัภาครัฐมีแนวทางในการส่งเสริมและพฒันาเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนเป็นหน่ึงในโมเดล ประเทศไทย ท่ี
มุ่งเนน้การพฒันาโดยตั้งอยูบ่นฐานของวฒันธรรมท่ีมีอยู่เดิม และเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทอ้งถ่ินใหส้ามารถพึ่งตนเอง
และจดัการตนเอง เศรษฐกิจฐานรากในรูปแบบหน่ึง ไดแ้ก่ วิสาหกิจชุมชน ท่ีมีการผลิตสินคา้ชุมชน  

ปัญหาวิสาหกิจชุมชน (community enterprise) ยงัขาดการส่งเสริมมาตรฐานสินคา้ เช่น ฮาลาน ใหเ้กิดมาตรฐานท่ี
ส่งเสริมใหว้ิสาหกิจชุมชนมีความเขม้แขง็ สามารถส่งเสริมใหก้ารคา้ขาย วิสาวิสาหกิจชุมชนไดอ้ยา่งขวา้งขวาง และเกิด
ความยัง่ยนืต่อชุมชน 
เป้าหมาย สินคา้ วิสาหกิจ ชุมชนไดรั้บมาตรฐานดา้นคุณภาพสามารถ แข่งขนัในระดบัสากลได ้
ข้อเสนอ / แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค / วิธีการด าเนินการ 

ตอ้งการใหภ้าครัฐตั้งงบประมาณในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในการจดัท ามาตรฐานสินคา้เพื่อส่งเสริมวิชาชีพชุมชน
ใหมี้ความเขม้แขง็ 



ผลท่ีคาดว่าจะได้รับจากการแก้ไขปัญหาตามแนวทางข้างต้น 
สินคา้ชุมชนเป็นรากฐานส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนใหส้ามารถพึ่งพาตนเองไดแ้ละเพื่อพฒันาคุณภาพ

ชีวิตความเป็นอยูข่องชุมชน รวมถึงเป็นอีกช่องทางหน่ึงในการสร้างความเท่าเทียม ช่ึงจะน า ไปสู่การเป็นฐานรากทาง
เศรษฐกิจท่ีมัน่คง 
หน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง / รับผิดชอบ  พฒันาชุมชนจงัหวดัฉะเชิงเทรา . พาณิชยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา 

5.4 การแก้ไขปัญหารถบรรทุกวิ่งขวา 
ดร.จิตรกร  เผด็จศึก ประธาน กล่าวา่ รถบรรทุกมีบทบาทส าคญัในการขนส่งสินคา้และวสัดุต่างๆ ในประเทศไทย 

การเลือกรถบรรทุกท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะงานและสินคา้ท่ีตอ้งการขนส่งจะช่วยใหก้ารขนส่งมีประสิทธิภาพและปลอดภยั
มากยิง่ขึ้น ดว้ยการพิจารณาปัจจยัต่างๆ เช่น น ้าหนกัและขนาดของสินคา้ ประเภทของสินคา้ เส้นทางและระยะทาง ความ
สะดวกในการบรรทุกและขนถ่าย รวมถึงมาตรฐานความปลอดภยั 
ข้อเท็จจริง / ปัญหาอุปสรรค ปัจจุบนัรถบรรทุกขนาดใหญ่ ว่ิงเลนขวา เส่ียงต่ออุบติัเหตุ ตดัหนา้ ชนทา้ย เพราะรถคนัหลงั
เบรกไม่ทนั และรถท่ีตามมาอาจตอ้งแซงซา้ยในระยะกระชั้นชิดจนเฉ่ียวช นกบัรถคนัอ่ืนท่ีขบัมาดว้ยความเร็ว . ดงันั้น เพื่อ
ความปลอดภยั รถท่ีขบัชา้กว่า 90 กม./ชม. ไม่ว่ิงเลนขวาสุด 
เป้าหมาย  รถบรรทุกขนาดใหญ่ไม่ควรว่ิงจนขวา 
ข้อเสนอ / แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค / วิธีการด าเนินการ 

ภาครัฐหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งกวดขนั หรือมีมาตรการอยา่งเด็ดขาด ไม่ใหมี้การว่ิงรถบรรทุกว่ิงเลนขวา  
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับจากการแก้ไขปัญหาตามแนวทางข้างต้น 
สามารถแกไ้ขปัญหาการจราจรติดขดัและลดอุบติัเหตุทางทอ้งถนน ซ่ึงเป็นสาเหตุของปัญหาดา้นการจราจรคนอ่ืนๆ 
หน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง / รับผิดชอบ  ต ารวจทางหลวง / ต ารวจจราจร / ขวางทางหลวง / แขวงทางหลวงชนบท 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  6. เร่ืองแจ้งเพือ่พจิารณา โดยคณะกรรมการและสมาชิก YEC หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 
นางสาวศรุตยา แกว้เมืองเพชร กรรมการฝ่ายท่องเท่ียวและกีฬา YEC กล่าวรายงานการจดักิจกรรมท่ีผา่นมา  
วนัท่ี 30 - 31 ตุลาคม 2567 งานฮาลาวีน ท่ีสวนสุขภาพสมเด็จพระศรีนครินทร์ ต.หนา้เมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา ถูกใช้

เป็นสถานท่ีจดังานฮาโลวีนเมืองแปดร้ิว เป็นปีท่ี 2 ติดต่อกนั ซ่ึงจะจดัขึ้นในวนัท่ี 30-31 ตุลาคม 2567 น้ี ซ่ึงบรรยากาศในคืน
แรกคึกคกัเป็นอย่างมาก ประชาชนหลัง่ไหลเขา้ร่วมงานตั้งแต่ช่วงเยน็จนถึงค ่านบัพนั ซ่ึงปีน้ีจากการสังเกตุพบว่า นอ้งๆหนูๆ 
และประชาชนท่ีเดินทางมาร่วมงาน แต่งหน้าแต่งกายเป็นผีต่างๆ กนัมากขึ้น โดยเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ไดร่้วมกับภาคี
เครือข่ายต่างๆ ทั้ง YEC ฉะเชิงเทรา ,สนง.ท่องเท่ียวและกีฬาจังหวดัฉะเชิงเทรา,มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และ
หน่วยกูภ้ยัฉะเชิงเทรา เนรมิตจดังานดงักล่าวขึ้น มีจุดถ่ายรูปซ่ึงมีผีนานาชนิด มากกว่าปีท่ีผ่านมา นอกจากน้ียงัมีจุดเล่าเร่ือง



หลอนประสบการณ์การสยองขวญั ท่ีเกิดขึ้ นจริงในจังหวดัฉะเชิงเทรา ซ่ึงก็มีผูป้ระสบพบเจอมาร่วมเล่า แรกเปล่ียน
ประสบการณ์ ซ่ึงจุดน้ีถือมาไดรั้บความสนใจเป็นอย่างมาก  นอกจากน้ีทาง สนง.ท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัฉะเชิงเทรา ยงัไดม้า
ออกบูธ น าช่างมาแต่งหนา้ผีฟรี ใหก้บันอ้งๆ หนู หรือประชาชนท่ีเดินทางมาร่วมงาน 

วนัท่ี 14-15 พฤษจิกายน 2567 งานลอยกระทง เทศบาล ททท. ราชภฎั วฒันธรรมจงัหวดั ทาง yec และหอการคา้ 
ตระหนกัและรณรงค์เร่ือง Zero Waste เร่ืองขยะ ซ่ึงไดท้ าการส ารวจปีท่ีแลว้ทัง่ประเทศเฉล่ียแลว้ มากกว่า 9 แสนตนั ซ่ึงการ
ก าจดัขยะฉะเชิงเทรา ยงัท าไดไ้ม่ดี โดยมีการปล่อยกระทงให้ลอยไปยงัปากอ่าว ในปีน้ีเร่ิมจากการจดัการร้านกระทง ให้ร้าน
ท่ีมาขายภายในงานใช้วสัดุจากธรรมชาติ เพิ่อเป็นการต่อยอดการจัดเก็บขยะในอนาคต ในปีน้ีได้คดัเลือกร้าน 60 ร้านค้า 
นอกจากน้ี yec Chachoengsao ร่วมกบั ททท. จดัทีโปรเจคเตอร์ ร่วมกบั เวปไซต ์sanook.com ลอยการทงออนไลน์ มีผูร่้วมลอย
กระทงออนไลน์ ทัว่ประเทศร่วม 7 แสนคน พื้นหลงัเป็นวิวแม่น ้ าบางปะกง วกัหลวงพ่อพุทธโสธร โดยสามารถเลือกแบบ 
ดอกไม ้และสามารถพิมพค์  าอธิธานลงในกระทง และช่ือได ้

วนัท่ี 21 พฤษจิกายน 2567 นอกจาก งานหอการค้าทั่วประเทศคร้ังท่ี 42 ทางสมาชิก yec Chachoengsao ได้ร่วม
กิจกรรม yec day ซ่ึงน าโดยเจา้ภาพ yec ชลบุรี ไดมี้การรวมสมาชิก yec ทัว่ประเทศมาท ากิจกรรม และไดค้วามรู้จาก yec รุ่น
พี่ๆๆ ท่ีประสบความส าเร็จ  

วนัท่ี 14 พฤษจิกายน 2567 งานเดินแบบผา้ไทย การใส่ผา้ไทยให้สนุก “ผา้ไทยใส่ให้สนุก” คือ “ความสุขท่ีได้
เลือกใชศิ้ลปะ หัตถกรรมไทย เพื่อให้รายไดก้ลบัสู่ชุมชน ส่งเสริม กระตุน้ ผา้ไทยให้เป็นท่ีนิยม สู่สากล สามารถใส่ไดทุ้ก
เพศ ทุกวยั และทุกโอกาส” ส่งเสริม กระตุน้ผา้ไทย ท่ีผลิตโดยการใชว้ตัถุดิบและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน น ามาตดัเยบ็เป็นเส้ือผา้
ท่ีสวมใส่ไดจ้ริง และคงความเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม สวยงาม ใหเ้ป็นท่ีนิยม สู่สากล สามารถใส่
ไดทุ้กเพศ ทุกวยั เสมือนไดต้่อลมหายใจให้กบักลุ่มผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการชุมชน สามารถสร้างเศรษฐกิจฐานรากมัน่คงและ
ชุมชนพึ่งตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  

12 ธนัวาคม 2567 งานเล้ียงปีใหม่ yec Chachoengsao จดัขึ้นท่ี tt Residence อ.บางน ้าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา  
9-12 มกราคม 2568 8Riew feel(กา)แฟ Coffee and Friends Season 2 พบกนัท่ีสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ฉะเชิงเทรา 

จดัเตม็ความสุขใหอ้บอวลไปทั้งสวน สุดพิเศษกบักิจกรรม Art & Craft และอยา่ปล่อยใหน้อ้งๆเหงาอยูบ่า้น พามาเท่ียว

ดว้ยกนัเลย เพราะปีน้ีเราเปิดพื้นท่ีสบายๆใหน้อ้งๆสัตวเ์ล้ียงไดพ้กัผอ่นกนัดว้ย และมีกิจกรรม Workshop ใหไ้ดเ้รียนรู้อีก

มากมาย พบกบัร้านกาแฟ ร้านเบเกอร่ี และอ่ืนๆ กวา่ 120 ร้านคา้ มีเมนูพิเศษเฉพาะงานน้ีเท่านั้นถ่ายรูป Photo Booth เก๋ๆ 

และกิจกรรมร่วมสนุกลุน้รับ ของท่ีระลึกฟรี !! กบั ททท. (ของท่ีระลึกมีจ านวนจ ากดั)  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 

 



ระเบียบวาระที่  7. เร่ืองอืน่ๆ   
ดร.จิตรกร  เผด็จศึก ประธาน กล่าว่า  เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยู่หัวครบ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมใจกนัจดัสร้างเอกลกัษณ์แห่งมงักร 
ไวเ้ป็นสัญลกัษณ์แห่งความกตญัญูต่อแผ่นดินและสมเด็จพระบูรพมหากษตัริยาธิราชแห่งราชวงศจ์กัรี ขอเชิญภาคเอกชน
และประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมสนบัสนุนบนถนนเจริญกรุงถนนสายมงักร 2 แห่ง ณ เชิงสะพานด าลงสถิตยแ์ละบริเวณแยก
หมอบี หอการคา้ไทย ขอความร่วมมือช่วยกรอกแบบลงนามสนับสนุน 1,000 คน โครงการจดัสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระ
เกียรติ 72 พรรษา  ขอมติท่ีประชุมส่งรายช่ือสมาชิกหอการคา้ในการลงนามสนบัสนุน 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

 

ปิดประชุม เวลา  16.30  น. 

 

( นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม  ) 

เลขาธิการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา /ตรวจรายงานการประชุม 

 นายพรชยั ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / บนัทึกรายงานการประชุม 

นางน ้าฝน ชะเอมทอง เจา้หนา้ท่ีหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / พิมพร์ายงานการประชุม 

 

 


